

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ	<b>พัฒนาระบบยาแห่งชาติ</b> -เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ว่า ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2561 มีผลงานเรื่องการเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็น โดยปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ เพิ่มเติมวัคซีนฮิบ ในรูปแบบวัคซีนรวม 5 โรค ยาป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่ลูก และยาสำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตัน เป็นต้น และปรับปรุงราคากลางยา 179 รายการ คาดว่าจะประหยัดงบประมาณได้ 3,164 ล้านบาท ในปี 2562 รวมทั้งผลักดันให้มียาสามัญทดแทนยาต้นแบบ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงยาใน 6 กลุ่มโรคสำคัญ คาดว่าจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในปี 2565 โดยปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อยาของรัฐเพื่อสนับสนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทย 3 กลุ่ม คือ ยาทั่วไป ยาชีววัตถุ และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และเห็นควรให้พัฒนาความร่วมมือระหว่างอก.และผู้ผลิตภาคเอกชน เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงทางยาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จะเร่งเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 2560-2564 ต่อกรม.เพื่อประกาศใช้ให้ทันภายในเดือนก.ย.นี้
เดลินิวส์	<b>อุทกภัย</b> -เสนอข่าว นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 ส.ค. นี้ ทำให้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม
สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ	<b>ไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.วิทิต สฤษฏีชัยกุล นพ.สจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ค. 2561 จ.บุรีรัมย์มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 451 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5 - 14 ปี ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ได้กำชับให้สสอ.ทั้ง 23 อำเภอ ร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน ชาวบ้านรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง หยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นยาหมอกควัน และให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้านครอบครัวทุกพื้นที่ -เสนอข่าว นายประภัสสร มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร เปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ ร่วมกันในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน -เสนอสรุป นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วย 37,793 ราย เสียชีวิต 45 ราย เป็นนักเรียน ร้อยละ 49.1 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.6 โรคเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วย 201 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย 79 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคติดต่อจากยุงลายเพิ่มขึ้น แนะนำให้ใช้มาตรการ "3 เก็บป้องกัน 3 โรค" และเตรียมความพร้อมรับโรคและภัยสุขภาพที่มาจากน้ำท่วม ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และกลุ่มโรคที่มาจากน้ำขัง สัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย พยาธิที่มากับน้ำท่วมและการจมน้ำ
กรุงเทพธุรกิจ	<b>บุหรี</b> -เสนอบทความ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงมาตรการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ มี 4 มาตรการ คือ 1.มาตรการทางกฎหมาย มีการออกพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุมไม่ให้คนไทยเข้าถึงบุหรีได้ง่าย 2.มาตรการทางด้านความรู้ ต้องรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงพิษภัยบุหรี 3. มาตรการด้านสังคม เช่น การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยกฎหมาย เรื่องของค่านิยมและทัศนคติ และการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น สร้างต้นแบบให้กับคนในชุมชน และ 4.

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มาตรการด้านการจัดการ โดยการออกพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ส่งผลให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ทำให้มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่ และเกิดการบังคับใช้กฎหมายด้านบุหรี่อย่างจริงจัง
เดลินิวส์	<p><b>ชยะพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดการปัญหาชยะในประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัยดูแลชยะติดเชื้อ ก.มหาดไทยดูแลชยะมูลฝอย ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ดูแลเรื่องชยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนชยะพิษ มีกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งต้องมีกรออกกฎหมายลูกเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลปัญหาต่างๆ</p> <p>พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวว่า วันที่ 15 ส.ค. จะประชุมแก้ปัญหาชยะอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น 2.ธุรกิจที่ก่อมลพิษจะไม่มีการขยายตัวและต้องเลิกกิจการตามเวลาที่กำหนด 3.ส่งเสริม สนับสนุนให้นำชยะหรือวัสดุเหลือใช้มาเป็นต้นทุนในการผลิตและส่งออกปชาย โดยรัฐบาลให้วางแผนเรื่องการกำจัดชยะปนเปื้อนกับมันฝรั่งและแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นซากชยะในอนาคตด้วย</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p><b>นมแม่</b></p> <p><b>พ.ร.บ.นม</b></p> <p>-เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ โฆษก สธ. ตรวจสอบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ณ รพ.นครปฐม และห้างร้านใน จ.นครปฐม เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการทำงานของจังหวัด ในการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายและมาตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับพื้นที่ รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานและข้อเสนอแนะต่อกรมอนามัยในการสนับสนุนการทำงานของพื้นที่</p>
คมชัดลึก	<p>-เสนอบทความ กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนส.ค. และสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้คำขวัญ นมแม่คือฐานรากแห่งชีวิต ตั้งเป้าปี 2568 เด็กไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>อาหารเพิ่มน้ำนมแม่</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แม่หลังคลอด ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ หากกินอาหารมือหลักได้น้อยควรเพิ่มมื้อว่างที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอ และควรเลือกกินผักที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม ได้แก่ 1.หัวปลี 2.ขิง แก้วท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยให้เจริญอาหาร 3.ใบกะเพรา 4.ผักทอง และ 5.กุยช่าย นอกจากนี้ ยังมีใบแมงลัก ตำลึง พริกไทย กานพลู มะละกอ พุทรา ที่ช่วยสร้างน้ำนมได้ดี</p>
สยามรัฐ	<p><b>การผ่าตัดขากรรไกร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า อาจพบตั้งแต่เกิดหรือภายหลังที่ร่างกายเจริญเติบโต ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร การเคี้ยว การพูดที่ลำบาก และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร สามารถรักษาโดยผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า ผู้ที่จำเป็นต้องรักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ควรมีสภาพแข็งแรง และขากรรไกรหยุดเจริญเติบโตแล้ว เพศหญิงควรมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ส่วนเพศชายอายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งแพทย์จะแนะนำสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ความเสี่ยง รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ซึ่งอาจไม่คุ้นชินกับรูปหน้าใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม</p>
สยามรัฐ	<p><b>อก.รับรางวัลความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่ดี จาก นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. ในงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>รพ.ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย คณะอนุกรรมการรับรอง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันฯ ได้รับรองมาตรฐานรพ.คอนสวรรค์ เป็นรพ.คุณภาพมาตรฐาน HA ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งผ่านการประเมินในด้านการมีประสิทธิผลการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ สุขภาพองค์กรรวมทั้งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง การลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ มุ่งเน้นมิติส่งเสริมป้องกัน ระบบการดูแลสุขภาพที่ไว้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รอยต่อ ระบบสนับสนุนสำคัญที่รัดกุมในเครือข่าย และการเสริมพลังคนทำงานและประชาชนในพื้นที่
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ไขหวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมเกษตรกรรมและอาหารเกษตร ประเทศบรูไน ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีก ไก่ เป็ด ไข่ไก่ เนื้อไก่ และอาหารไก่ จากรัฐซาบฮ์ มาเลเซีย หลังพบการระบาดของไขหวัดนก H5N1 ในรัฐซาบฮ์ และแนะนำให้ผู้นำเข้าซื้อสัตว์ปีกจากประเทศอื่นที่ไม่พบการระบาดของโรคไขหวัดนกแทน ด้านศูนย์ความปลอดภัยอาหารฮ่องกง ประกาศให้ผู้ค้าทุกรายยกเลิกการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากรัฐซาบฮ์เช่นกัน</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch